

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH BẮC N.   
 CÔNG AN Đ.   
 07/18/17

# Sở Y tế Bắc Ninh

Sau,

Cai' *Ulog*

## Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh

phong

Chúng tôi là những người bệnh nhân Cao tuổi, và cả lứa tuổi trẻ, bị mắc bệnh rất nặng nề, đau đớn khổ sở vô cùng. Bị dô na thân kinh thần thần cao, và nửa đầu phía trước. Địa chỉ các địa phương trong Tỉnh Bắc Ninh và ngoài Tỉnh như Bắc Giang cũng về đây chữa trị.

Được vào nhà C 2, tầng 7. Khoa da liễu, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh.

Được sự quan tâm của Bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, Trưởng khoa hết sức quan tâm với tất cả mọi người bệnh nhân nằm trong các phòng buồng. Bác sĩ Trần Tạo Phó khoa, ân cần chăm sóc, có nhiều nhiệt tình, thường bệnh nhân thăm hỏi, coi như người thân nhà mình, Bác sĩ Đặng có rất nhiều ưu điểm tốt đối với mọi người bệnh nhân trong khoa da liễu.

Cô Vũ Thị Thủy là y tá trưởng có tinh thần trách nhiệm rất cao. Cô Thủy chịu khó nhất, năng đến các buồng bệnh, thăm hỏi bệnh nhân ngày nào trong tuần, đồng viên bệnh nhân rất tốt. Cô Thủy thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân thực hiện nội quy trong các buồng bệnh nhân, bảo vệ tài sản chung trong bệnh viện cho tốt. Cô Thủy tìm ven cho bệnh nhân rất tốt không đau.

Cô Bác sĩ Diệp rất ưu tú, điều trị bệnh cho tất cả mọi người bệnh nhân nằm trong các buồng bệnh trong khoa da liễu có chất lượng cao có nhiều hiệu quả cao. Bệnh nhân nhanh khỏi bệnh được về nhà.

Bệnh nhân mọi người rất quý trọng Cô Diệp là một Bác sĩ tài năng tinh thần. Cô Bác sĩ Bình, điều trị cho các bệnh nhân có nhiều ưu điểm tốt, Cô rất chăm chỉ chăm sóc bệnh nhân thật là chu đáo. Điều trị bệnh có chất lượng cao, hiệu quả rất cao bệnh nhân rất nhanh khỏi được về nhà.

Cô Nguyễn Thị Liên cấp phát thuốc cho bệnh nhân các loại thuốc bệnh thuốc tiêm thuốc vi viên, thuốc bôi da thật đầy đủ chu đáo làm.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vân rất chăm chỉ mọi công việc trong khoa da liễu, như đo huyết áp cho bệnh nhân rất tốt và cấp phát thuốc cho mọi người. Cô Hồng vẫn tận tâm ven cho bệnh nhân có trình độ cao. Kỹ thuật cao. Mọi người bệnh nhân trong Khoa da liễu ai cũng rất quý trọng các cô. Các bác sĩ Trưởng Khoa Nguyễn Xuân Trường có nhiều nghị lực, tài năng, có trách nhiệm cao. Lương tâm trong sáng. Đạo đức: Như tâm gương Bác Hồ. Bác sĩ Trần Bảo phổ Khoa, đức tính tốt, đạo đức tốt. Lương tâm trong sáng trình độ cao, có nhiều tình thương với tất cả bệnh nhân trong khoa da liễu. Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện cho các bệnh nhân trong các buồng bệnh da liễu:

Trưởng buồng: Cụ Nguyễn Trọng Sinh tuổi 81.

Tân chi Trần Du ngày 4-8-2017

Sinh

Nguyễn Trọng Sinh

Cộng hòa Dân chủ Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập Tự do Hạnh phúc.

Sau:

Cầu

phong

Sở Y tế Bắc Ninh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH  
CÔNG SẢN  
07/18/11

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh

Ngày càng phát triển mạnh, tiến nhanh, tiến mạnh,  
tiền vững chắc, lâu dài bền vững lên tầng cao mới.  
Ngang bằng với Bệnh Viện Trung ương Hà Nội

1. Phần một xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, nhà Cao tầng  
nhà 11 tầng, nhà 7 tầng - nhà 5 tầng - nhà 4 tầng - tầng  
Hiện thực xây dựng Kỹ thuật cao cấp hiện đại, chính quy, chắc chắn  
bền vững lâu dài: Trước của Bệnh Viện Đa Khoa có mặt hồ dài  
có dòng nước trong sạch, có vườn cây xanh tươi tốt xum xuê diện  
sáng lung linh, phía trong đầu bệnh viện hiện thực xây dựng Công Viên  
Sông Bi Thủ Đảng Cộng Sản Việt Nam: Nguyễn Văn Cú, từ thời  
kỹ bị mất năm 1930 đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa  
Xung quanh nhà bệnh viện trồng nhiều các loại cây xanh tươi tốt có nhiều  
bóng mát khi hời trong sạch; toàn bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh  
xanh sạch đẹp. Trong nhà bệnh viện cao tầng hiện thực  
hiện đại xây dựng nhiều cầu thang máy nhà C 2 từ 1 lên tầng 10  
nhà C 3 cầu thang từ tầng 1 lên tầng 7 - các góc nhà đều có nhiều cầu  
thang bộ rất thuận lợi cho bệnh nhân, và nhân dân đi lại dễ dàng  
nhà C 2, C 1: Thiết bị nhiều máy siêu âm, x quang, điện tâm đồ  
Lưu huyết não, cắt lớp vi tính, xét nghiệm máu sát chám chỉ  
Các loại máy mới cao cấp hiện đại: Các phòng Khám nhiệt độ cao  
Đào tạo cán bộ công nhân viên chức: thể khỏe có trình độ cao, có tâm  
có đức, có kiến thức Kỹ thuật cao, có nhiều Chạc sĩ, có nhiều  
Bác sĩ - y sĩ, các y tá tương, các cô Điều dưỡng trong các khoa  
toàn bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển  
Các cô nhân viên trong các khoa, chỉ dẫn lối đi lên cầu thang máy vào  
các phòng Khám nhà C 2, tầng 1 tầng 2 - tầng 3, rất chu đáo  
và có nhiều ưu điểm tốt, các cô hồ lý quét lau sát chám  
chỉ chiều khô từ sáng sớm 4 giờ chiều đến 11 giờ 30.  
Cải hành lang trong các nhà, các khoa phòng toàn bệnh viện  
luôn luôn được sạch sẽ vẫn minh lên tầng cao mới hiện đại.

Cái tổ, anh em bảo vệ toàn cái khoa trong bệnh  
viện, Đa Khoa, chăm chỉ chịu khó tích cực có  
kinh thần trách nhiệm cao, Bảo vệ ban ngày và ban  
đêm đều làm tốt chất lượng cao

giữ gìn an ninh thật tử tốt. Không xảy ra mất tại sân  
bệnh viện, tại sân của bệnh nhân.

Đạt cả các mặt đều ưu điểm tốt.

Nhân dân và bệnh nhân, rất yên tâm, Diêu hi

Trần dân Tỉnh Bắc đờ đờ biết ơn Đảng công ban  
Việt nam: Đờ đờ nhớ ơn Bắc Hồ vi tại

Nhân dân toàn Tỉnh Cảm ờn: Tỉnh Đảng bộ Bắc ninh  
Cảm ờn Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, uỷ ban mặt  
tân Bộ quốc Việt nam, Tỉnh Bắc ninh.

Cái cụ, cái ông, cái bà, cái bác, là bệnh nhân thông biết  
y kiến chung. Cả tôi Nguyễn tổng Sinh tuổi 81.  
Euchi Ban chỉ làm tương buồng

Bệnh nhân trong Khoa da liễu thực hiện nội quy của Bệnh  
viện tốt về sinh trong cái phòng luôn được vệ  
Đảm vệ tại sân bệnh viện tốt. Bệnh nhân với bệnh nhân  
trong Khoa Đoàn kết, tại đoàn kết trong phòng tốt.  
giúp đỡ lẫn nhau, như đi mua cơm cho nhau.

Đại diện

Trương buồng 744 Nguyễn tổng Sinh tuổi 81.

Sinh  
Nguyễn tổng Sinh